

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0710/ 055



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

26 ตุลาคม 2550

เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/18341
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ขอให้คณะกรรมการรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้มีกรอบนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน
สามารถดำเนินการตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนร่วมกัน
ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 24 สิงหาคม
2550 อันจะเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง โดยการสร้างสภาวะแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดี
ของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่เมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน และพัฒนาความเข้มแข็งในระบบการเงินและระบบสินเชื่อทางด้านที่อยู่อาศัยที่เป็นกลไก
ของรัฐที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประเทศ รวมถึงพัฒนาความเข้มแข็งระบบสารสนเทศ
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นกลไกของภาครัฐที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยของประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งตอบสนองในการเสริมสร้างสมรรถนะการพัฒนาที่อยู่อาศัย
แก่องค์กรต่าง ๆ และมีหน่วยงานกำกับดูแลดำเนินนโยบายและการติดตามผลนโยบายและยุทธศาสตร์

/การพัฒนา...

การพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอมาได้

อนึ่ง ตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัย แห่งชาติ พ.ศ. กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานขึ้นมารองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/13444 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2550 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ จึงเห็นสมควรดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. 0 2273 9913

โทรสาร 0 2273 9914